

Trong một ngày rực rỡ của mùa hè, trường Trung học cơ sở Thượng Thanh đã tham gia một buổi cắm trại đầy thú vị do UBND Quận Long Biên tổ chức với chủ đề "Ước mơ cho em". Sự kiện này không chỉ mang đến cho học sinh những trải nghiệm mới mẻ và hào hứng mà còn là cơ hội để khám phá, khuyến khích và ủng hộ ước mơ của từng cá nhân. Chỉ với một ngày, các em học sinh đã có cơ hội trải qua những hoạt động bổ ích, giao lưu với bạn bè, thể hiện bản thân và tham gia vào các hoạt động trang trí trại, tuyên truyền về quyền trẻ em và luật bảo vệ trẻ em, thi rung chuông vàng và biểu diễn nhảy dân vũ.



*Hoạt động trang trí trại và xây dựng góc tuyên truyền về Quyền trẻ em và Luật trẻ em*

Một phần quan trọng trong buổi cắm trại là hoạt động trang trí trại và thiết lập góc tuyên truyền về quyền trẻ em và luật bảo vệ trẻ em. Các em học sinh đã nỗ lực để trang hoàng không gian trại với các biểu ngữ, tranh ảnh và thông điệp liên quan đến quyền lợi và trách nhiệm của trẻ em. Đồng thời, một góc tuyên truyền được thiết lập với tài liệu, sách và thông tin về luật trẻ em, nhằm tạo điều kiện cho các em hiểu rõ hơn về quyền của mình và cách bảo vệ mình trong xã hội. Các em đã tham gia thuyết trình về quyền trẻ em và luật bảo vệ trẻ em, chia sẻ thông tin và ý thức cho các bạn học sinh khác về quyền lợi của trẻ em và tầm quan trọng của việc tuân thủ luật bảo vệ trẻ em. Góc tuyên truyền này không chỉ giúp tăng cường nhận thức của các em mà còn khuyến khích sự chia sẻ và hiểu biết về quyền trẻ em trong cả cộng đồng học đường.



*Học sinh trường THCS Thượng Thanh đã xuất sắc giành được 08 xuất học bổng dành cho 08 cá nhân xuất sắc trong phần thi Rung Chuông Vàng với chủ đề “Tìm hiểu và chào mừng kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập Quận Long Biên”*



*Tiết mục văn nghệ của các bạn đội viên Liên đội trong lễ phát động*

Buổi cắm trại "Ước mơ cho em" cũng mang đến những hoạt động biểu diễn sôi động và sáng tạo. Một trong số đó là thi rung chuông vàng, nơi các em có cơ hội thể hiện khả năng diễn xuất và kỹ năng trình diễn thông qua câu chuyện, những trải nghiệm cá nhân và suy nghĩ về quyền trẻ em. Các tiết mục nhảy dân vũ cũng đã được chuẩn bị kỹ lưỡng, với sự hòa quyện của những bước nhảy tươi vui và âm nhạc sôi động. Những màn trình diễn này không chỉ mang lại niềm vui cho các em mà còn truyền cảm hứng và lan tỏa thông điệp về quyền trẻ em và luật bảo vệ trẻ em tới tất cả mọi người tham gia buổi cắm trại.

Trong quá trình thi rung chuông vàng, các em đã có cơ hội chia sẻ những câu chuyện đáng nhớ và ý nghĩa về quyền trẻ em trong cuộc sống hàng ngày. Từ những trải nghiệm và suy nghĩ của mình, các em đã truyền tải thông điệp về sự quan tâm và ủng hộ cho quyền lợi của trẻ em đến với tất cả mọi người trong buổi cắm trại. Các tiết mục nhảy dân vũ cũng đã góp phần tạo nên không khí sôi động và hào hứng, mang đến niềm vui và cảm xúc tích cực cho toàn bộ tập thể.

Buổi cắm trại với chủ đề "Ước mơ cho em" của trường Trung học cơ sở Thượng Thanh đã trở thành một hành trình đáng nhớ và ý nghĩa cho tất cả các em học sinh tham gia. Từ những trải nghiệm thú vị và hào hứng, khám phá và khuyến khích ước mơ, cho đến sự trang trí trại và tuyên truyền về quyền trẻ em, luật bảo vệ trẻ em, thi rung chuông vàng và biểu diễn nhảy dân vũ, các em đã có cơ hội phát triển cá nhân, tăng cường tinh thần đoàn kết và xây dựng niềm tin vào khả năng của mình. Buổi cắm trại này không chỉ tạo ra một môi trường thân thiện và học tập tích cực, mà còn là nền tảng để các em học sinh thể hiện sự sáng tạo và khả năng biểu diễn của mình. Những hoạt động trang trí trại và góc tuyên truyền quyền trẻ em đã giúp các em nhận thức sâu hơn về tầm quan trọng của việc bảo vệ quyền lợi và tôn trọng cá nhân của mỗi trẻ em.



*Bức tranh được mang đấu giá tại chương trình với tổng số tiền là 12.000.000đ góp vào Quỹ trẻ em của Quận Long Biên*



*Chung cuộc đội thi đến từ trường THCS Thượng Thanh đã đạt giải Nhì về mô hình góc truyền thông năm 2023 của UBND phường Thượng Thanh trao tặng.*

Sau những nỗ lực, trường THCS Thượng Thanh đã đạt giải Nhì phần thi cắm trại, giới thiệu góc tuyên truyền; giải Vàng cuộc thi Rung chuông vàng; bức tranh các em tự tay vẽ cũng được đầu giá với mức 12 triệu đồng góp vào quỹ trẻ em của Quận.

Với những kỷ niệm và bài học từ buổi cắm trại này, chúng tôi hy vọng rằng các em học sinh sẽ tiếp tục bước đi trong hành trình trưởng thành, bảo vệ quyền lợi của mình và tôn trọng quyền lợi của người khác.